

บริการชุมชนภาคกับโครงการรับบริจาคโลหิตล้านซีซี



ในปี 2564-2565 ผมได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรโรตารีนครปฐม ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงในวงกว้างทั่วประเทศ และทั่วโลก การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก และทำหายอย่างมาก ผมในฐานะนายกสโมสรและเป็นแพทย์จึงได้พยายามทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับสมาชิกของสโมสร เพื่อนสมาชิกต่างสโมสร องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นต้นว่า การรณรงค์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การสนับสนุนด้านการดูแล บำบัดรักษา รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกระดับ ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตในสังคมขณะนั้น หนึ่งในปัญหาและความสำคัญเร่งด่วนคือ สถานบริการด้านสาธารณสุขประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตอย่างมาก สโมสรโรตารีนครปฐมจึงได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 (ตรงกับวันโปลิโอโลก) ณ ศาลากลางอำเภอนายการ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนจาก อน.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง (เป็นนายกสโมสรโรตาริราชบุรีในปีนั้น) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ที่ให้การสนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตทุกอย่าง พร้อมรถบริการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนด้านอาหารว่าง, อาหารกลางวัน เพื่อให้บริการทีมงาน และผู้มาบริจาคโลหิตอย่างมากมาย (จากที่ตั้งเป้าไว้ 100 ยูนิต แต่มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 170 ยูนิต)



ในปีนี้อันแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่สถานการณ์ขาดแคลนโลหิตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3330 (ปี 2566-2567) ได้หารือเกี่ยวกับโครงการรับบริจาคโลหิตกับ อน.จิราวุฒิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต และลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 17-25 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ คือ กลุ่มของโรตารีแรคท์ อินเทอร์แรคท์ สโมสรโรตารีทุกสโมสรในภาค 3330 ที่สนใจ รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะรับบริจาคโลหิตให้ได้ 1 ล้านซี.ซี หรือ ประมาณ 3,000 ยูนิต พร้อมทั้งได้จัดทำเสื้อยืดคอกกลมเพื่อมอบเป็นที่ระลึก สำหรับผู้บริจาคโลหิตทุกรายด้วยเรียบร้อยแล้ว



เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีการจัดงาน DTA อินเทอร์แรคท์พื้นที่ 16-30 ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรี โดย อน.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค เป็นประธานจัดงาน ในการจัดงานครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอินเทอร์แรคท์ สอดแทรก ความบันเทิงสนุกสนานควบคู่กันได้อย่างไม่น่าเบื่อ ส่วนภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรม 4 ฐาน หนึ่งในนั้นคือ ฐานความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต นำโดยท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการภาค เฉลิมฉัตร จันท์อินทร์ ส่วนผมเองก็ร่วมสังเกตการณ์ และเสริมข้อมูลทางการแพทย์บ้างบางส่วน จากการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของน้องๆอินเทอร์แรคท์ที่หมุ่นเวียนทั้ง 4 กลุ่ม ให้ความสนใจมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ตอบคำถามที่ทางภาคบริการโลหิตเตรียมมาได้ถูกต้อง 80-90% จึงทำให้มั่นใจว่าน้องๆอินเทอร์แรคท์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสานต่อเจตนารมณ์โครงการรณรงค์รับบริจาคโลหิตล้านซี.ซี ปีนี้ให้บรรลุผลได้อย่างแน่นอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชนรุ่นใหม่รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ตระหนักรู้ในคุณค่า และความภาคภูมิใจในตนเอง เต็มใจเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวยะ

ประธานกรรมการบริการชุมชนภาค (ปี 2566-2567)

